

Rung chuông vàng - sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho học sinh

Ngày 21/10/2024, tổ Tự nhiên 1 trường THCS Vạn Phúc đã tổ chức thành công cuộc thi **“Rung chuông vàng”**. Với tinh thần học mà chơi - chơi mà học, đây là sân chơi trí tuệ và bổ ích dành cho các em, nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lấy học sinh làm trung tâm; tạo cơ hội học tập qua sân chơi, giúp các em ôn luyện kiến thức và giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng trí tuệ, rèn kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống, từ đó phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập và trong cuộc sống.

Đền dự hội thi **“Rung chuông vàng”** có Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Vạn Phúc. Phát biểu khai mạc hội thi, cô Nguyễn Thị Phương Lan – tổ trưởng tổ Tự nhiên 1 đã động viên các thí sinh dự thi hãy bình tĩnh, tự tin, thể hiện hết mình để chiếm lĩnh đỉnh cao kiến thức, được đứng ở vị trí vinh quang nhất của hội thi, được rung lên hồi chuông chiến thắng.



Hội thi có sự tham gia của 50 em học sinh là những thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho Khối lớp 9 của trường. Tham gia hội thi, các thí sinh lần lượt trả lời các câu hỏi về lĩnh vực Toán học. Song song với phần thi tại chỗ, Ban tổ chức còn có nhiều hoạt động thú vị và những phần quà hấp dẫn dành cho các cổ động viên đến từ nhiều lớp. Một trong những hoạt động được chú ý bên lề của hội thi là sự cứu trợ hết mình từ phía các em học sinh Khối 6, 7, 8.



Sau 19 câu hỏi, **em Nguyễn Tuấn Long – học sinh lớp 9A4** là người chiến thắng hội thi **“Rung chuông vàng”**. Ngoài ra, những thí sinh vượt qua câu hỏi thứ 12 trở đi đều được nhận các phần quà từ Ban tổ chức.

Hội thi Rung chuông vàng của trường THCS Vạn Phúc đã khép lại trong niềm vui, phấn khởi của các em học sinh và các thầy cô giáo. Hội thi này trở thành nguồn động lực thúc đẩy phong trào học tập ngày càng tốt hơn. Đây cũng là sân chơi bổ ích và thiết thực để nâng cao chất lượng dạy học môn Toán trong nhà trường.

Một số hình ảnh tại Hội thi

